

Sm
S MONE`

CLAIRE

แคร์ อีลาสติน โฟม



Elastin Foam

นวัตกรรมอีลาสติน โฟม



ผิวสะอาด
นุ่มเต่ง
อ่อนเยาว์

CLAIRE Elastin Foam

S MONE' CLAIRE ELASTIN FOAM เอส มอนี่ แคลร์ อีลาสติน โฟม

Sm
S MONE'

นวัตกรรมใหม่ในการทำความสะอาดผิวหน้า เนื้อโฟมที่มีความยืดหยุ่น ฟองครีมเนื้อละเอียด ช่วยลดการเสียดสีเมื่อสัมผัสกับผิวหน้า และยังสามารถดึงสิ่งสกปรกออกจากผิวหน้าได้อย่างหมดจด Elastin Foam ช่วยปกป้องอีลาสตินในผิว ซึ่งอีลาสติน เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ผิวมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น เต่งตึง

คุณสมบัติของส่วนประกอบ

Natto Gum Extract (นัตโตะ)



จากประเทศญี่ปุ่น เกิดจากกระบวนการหมักถั่วเหลือง โดยใช้แบคทีเรียบาซิลลัสนัตโตะ ซึ่งในนัตโตะ มีสารฟลิกกูตาไมค แอซิด ซึ่งมีความสามารถในการเก็บความชุ่มชื้นได้ถึง 5 พันเท่า สามารถช่วยรักษาสมดุลของปริมาณน้ำและน้ำมันภายใต้ชั้นผิวหนึ่ง ให้ผิวคงความชุ่มชื้นได้อย่างต่อเนื่อง เผยผิวสะอาด อ่อนเยาว์ สุขภาพดี

Salmon Ovary Peptide (SOP) (สารสกัดจากรังไข่ปลาแซลมอน)



จากประเทศญี่ปุ่น วิทยาการใหม่ของสารสกัดจากปลาเป็นครั้งแรก รังไข่ปลาแซลมอนมีสารอาหารต่างๆ ใกล้เคียงกับสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องการมากที่สุด กระตุ้นให้เกิดการผลิตเซลล์ผิวใหม่ ทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดเลือนริ้วรอยและกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นผิว

Superox-C (สารสกัดจากพลัม)



จากประเทศออสเตรีย มีวิตามินC สูง ช่วยปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ ผิวแลดูขาวกระจ่างใส

Stemcell-Edelweiss (สเต็มเซลล์จากดอกเอเดลไวส์)



จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณสมบัติในการช่วยลดเลือนริ้วรอยที่ลึก

ให้แลดูตื้นขึ้น ป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัย และยังสามารถฟื้นฟูเซลล์ที่ถูกทำลายด้วยรังสี UVA และUVB โดยมีผลทดสอบว่าสามารถป้องกันการสร้างเม็ดสีได้ถึง 73% และสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ถึง 50%

Makolri Extract (ข้าวหมก)



จากประเทศเกาหลี ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าและยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของผิวหน้าหมองคล้ำ

Bonsurf CB Olive (น้ำมันมะกอกสกัดบริสุทธิ์)



สารทำความสะอาดผิวจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางและแพ้ง่าย อีกทั้งยังช่วยปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงผิว จึงสัมผัสได้ถึงผิวชุ่มชื้นหลังการล้างหน้า

วิธีใช้ : บีบอีลาสตินโฟมพอประมาณลงบนฝ่ามือแล้วยัดเนื้อโฟมถูไปกับนํ้าจนเกิดฟองเนื้อละเอียด นวดเบาๆ ทั่วใบหน้าแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ปริมาณสุทธิ 100 กรัม

